

ที่ ศธ ๐๔๑๕๕/ว ๓๕๗/๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/ว ๕๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๒๐๔
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐๐/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แนวทางการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้เสนอเรื่อง
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก
ประชาชน) นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอจัดทำแนวทางเร่งรัดให้ทุกหน่วยงาน
ภาครัฐดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น โดยสรุปสาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการระยะเร่งด่วน
ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานของรัฐสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเผยแพร่ให้แก่ ชุมชน ประชาชนทั่วไป
รับทราบแนวทางการลดภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
ในการให้บริการงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็น
การแก้ไขปัญหาแบบ Quick win โดยหน่วยงานของรัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการลด
ภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารทางราชการออกให้จากประชาชนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
นี้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการต่อยอดจากการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องระบุงการ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ในการให้บริการนั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
ได้จัดทำคู่มือนี้พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้การขับเคลื่อน

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารทางราชการออกให้จากประชาชน) จึงขอให้โรงเรียน ดำเนินการตามข้อ ๑-๒ รับทราบและถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตามบริบทของหน่วยงาน ดังตัวอย่าง แนวทางการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวได้จากช่องทางสื่อสารเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (www.psdg-obec.com) และช่องทาง OBEC LINE 2018

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษม พูลสงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๓๖๓๕-๑๘๐๔ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๗๙๘